



**การดำเนินงานช่วงเทศกาลตรุษจีน และระยะเวลาในการตรวจสอบสาร Basic Yellow 2
ของด่านที่สำคัญทางตอนใต้ของจีน**

ตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China: GACC) ได้กำหนดมาตรการให้ทุเรียนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะต้องแนบผลการตรวจสอบสาร Basic Yellow 2 จากประเทศต้นทางเพิ่มเติม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อสินค้ามาถึงที่ด่านนำเข้าของจีน ทางศุลกากรจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างทุเรียนจากทุกตู้สินค้าเพื่อนำไปตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของสาร Basic Yellow 2 ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตู้สินค้าออกจากด่าน จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว) ได้ประสานสอบถามกับศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของด่านนำเข้าผลไม้ที่สำคัญในพื้นที่ เกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของสาร Basic Yellow 2 และการตรวจปล่อยสินค้าของด่านในพื้นที่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการของไทยทราบในเบื้องต้น ดังนี้

1. การดำเนินงานของด่านที่สำคัญทางตอนใต้ของจีนช่วงเทศกาลตรุษจีน

พื้นที่	ด่าน	ระยะเวลาในการตรวจสอบสาร Basic Yellow 2	การตรวจปล่อยสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 68)
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง	ด่านโหย่วอี๋กวน	3 วัน	28 - 31 ม.ค. 68 หยุดทำการ 1 - 4 ก.พ. 68 เฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า
	ด่านตงซิง	3 วัน	28 - 30 ม.ค. 68 หยุดทำการ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 68 เฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า
	ด่านรถไฟผิงเสียง	3 วัน	28 - 31 ม.ค. 68 หยุดทำการ 1 - 4 ก.พ. 68 เฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า
	ด่านสนามบินอู่ชวีวีหนานหนิง	3 วัน	28 ม.ค. - 4 ก.พ. 68 เฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า
มณฑลยูนนาน	ด่านโม่ฮาน	3 วัน	ทำงานตามปกติ
	ด่านรถไฟโม่ฮาน	3 วัน	ทำงานตามปกติ
มณฑลกว่างตุง	ด่านท่าเรือหนานซา	3 วัน	ทำงานตามปกติ
	ด่านสนามบินไป๋หยุนกว่างโจว	3 วัน	ทำงานตามปกติ
	ด่านท่าเรือเซินเจิ้น	5 วัน	ทำงานตามปกติ
	ด่านสนามบินเป่าอันเซินเจิ้น	5 วัน	ทำงานตามปกติ

2. จากการประสานงานกับศุลกากรในพื้นที่ทราบว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านในพื้นที่ จะมีการประสานกับห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของสาร Basic Yellow 2 โดยระยะเวลาในการตรวจสอบโดยประมาณตามข้อ 1 เป็นระยะเวลาตามที่ศุลกากรนั้น ๆ กำหนด ซึ่งในทางปฏิบัติระยะเวลาในการตรวจสอบจะเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับ ปริมาณของสินค้าที่ถูกส่งตรวจในช่วงนั้นด้วย

3. ผู้ประกอบการควรประสานงานกับผู้นำเข้าทางฝั่งจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสอบถาม สถานการณ์การนำเข้าทุเรียนผ่านด่านนั้น ๆ ปริมาณตู้สินค้าทุเรียนที่รอการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร และระยะเวลาในการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการในช่วงนั้น ๆ เพื่อที่จะได้พิจารณาเส้นทางการขนส่ง และด่านนำเข้าของจีนก่อนการส่งออก เพื่อไม่ให้สินค้าต้องติดค้างรอผลตรวจที่ด่านเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของสินค้าได้
